

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI**

Số: 32/2024/CV- THACO AGRI
“V/v tiếp tục tuyển dụng và đào tạo
lao động tại tỉnh Kon Tum”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

TP.Pleiku, ngày 02 tháng 2 năm 2024



Kính gửi: - UBND tỉnh Kon Tum;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Kon Tum, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, UBND và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện Ngọc Hồi, Kon Rẫy đã tạo điều kiện, phối hợp với THACO AGRI trong công tác tuyển dụng và đào tạo lao động tại các địa phương trong thời gian qua.

Căn cứ công văn số 812/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 10/5/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum “V/v đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong việc tuyển lao động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải năm 2023”, THACO AGRI đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp, đào tạo sơ cấp nghề trồng trọt và chăn nuôi, tuyển dụng 87 lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề tại địa phương trong tỉnh Kon Tum, tiếp nhận 59 sinh viên thực tập ở các cơ sở giáo dục đến làm việc tại văn phòng, nông trường và trang trại của THACO AGRI tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tiếp theo Kế hoạch tuyển dụng năm 2024, THACO AGRI cần tuyển dụng trên 11.000 lao động làm việc tại các nông trường, trang trại của THACO AGRI tại Campuchia và Lào; THACO AGRI đặt mục tiêu năm 2024, tuyển dụng 1.000 lao động tại các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng.

Đối với lao động phổ thông, THACO AGRI ưu tiên tuyển dụng lao động đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần củng cố an ninh trật tự, phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt người dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, sau đó đào tạo trình độ Sơ cấp Trồng cây ăn trái theo hướng công nghiệp hoặc Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp và bố trí làm việc trong các: Nông trường trồng Chuối, Dứa, Xoài; Nông trường Cao Su; Trại chăn nuôi Bò, Heo; Trại nuôi Cá; Nhà máy chế biến vật tư nông nghiệp, trái cây, sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Campuchia và Lào.

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn (từ Trung cấp trở lên), THACO AGRI phối hợp với các cơ sở giáo dục để bố trí thực tập cho sinh viên, nhằm đem lại cơ hội trải nghiệm môi trường thực tập thực tế cho sinh viên và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại THACO AGRI, tuyển dụng và bố trí làm việc tại các Ban/ Phòng kỹ thuật Nông nghiệp, Chăn nuôi, Cơ khí, Cơ giới, Điện – Nước; Tài chính – Kế toán, Hành chính, Nhân sự, Kế hoạch, Bán hàng tại các nông trường, trang trại của THACO AGRI ở Campuchia và Lào.

THACO AGRICULTURE kính mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Lãnh đạo UBND Tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Kon Tum, lãnh đạo các địa phương, đơn vị và các cơ sở giáo dục trong tỉnh để THACO AGRICULTURE tuyển dụng và đào tạo người lao động trên địa bàn tỉnh góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, đồng thời đáp ứng chiến lược sản xuất kinh doanh của THACO AGRICULTURE trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để báo cáo);
- Lưu: VT, BNS.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Bảo Sơn